



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 5 Mùa Chay • Năm Phụng Vụ A Ngày 2 Tháng 4 Năm 2017

SỐNG LẠI CÙNG VỚI CHÚA

Ghi nhớ: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này con Thiên Chúa được tôn vinh" (Ga11,4).

Suy Niệm: Đức Giêsu nói với cô Mácta: "Em chị sẽ sống lại". Cô này trả lời theo niềm hy vọng của người Do thái thời ấy: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Khi làm cho

Ladarô trỗi dậy, Đức Giêsu mang tới một yếu tố hoàn toàn mới: sự phục sinh rất gần kề: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống." Kể từ nay, bởi vì Ngài đã chiến thắng sự chết, nên sẽ không cần phải chờ đến ngày tận thế. Ngài là sự sống lại. Và Ngài cho phép chúng ta tham dự vào sự sống lại này qua Phép Rửa, khi mà chúng ta được chìm vào trong cái chết với Ngài để được sống lại với Ngài.

Muốn được sống đời đời với Đức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh

nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.

Sống Lời Chúa: Nhận ra sứ điệp của Chúa qua từng biến cố.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 4/2017

Xin Ôn cho Giới Trẻ – Để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

- 2/4: CN 5 Mùa Chay
- 3/4: Thứ Hai trong tuần 5 Mùa Chay
- 4/4: Thứ Ba trong tuần 5 Mùa Chay
- 5/4: Thứ Tư trong tuần 5 Mùa Chay
- 6/4: Thứ Năm trong tuần 5 Mùa Chay
- 7/4: Thứ Sáu Mùa Chay - Kiêng thịt
- 8/4: Thứ Bảy trong tuần 5 Mùa Chay
- 9/4: CN Lễ Lá

THÔNG BÁO

- Phụng Vụ trong Mùa Chay:

- Trong suốt Mùa Chay, giáo xứ sẽ có hai thánh lễ hằng ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) vào lúc 8:30 sáng và 12 giờ trưa.

- Sẽ có giải tội thêm vào Thứ Tư từ 11 - 11:30 sáng trước thánh lễ, ngoài giờ giải tội hàng tuần từ 3:30 đến 4:30 chiều Thứ Bảy.

- Sẽ có Đàng Thánh Giá cho toàn giáo xứ bằng 3 thứ tiếng vào lúc 6 giờ chiều các Thứ Sáu 3, 10, 17, 24, 31 tháng 3. Sau đó sẽ có phụng vụ sụp cho mọi người.

- Cộng đoàn Việt Nam sẽ có đàng Thánh Giá hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều Thứ năm, trước Thánh lễ.



Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Ez 37, 12-14.

Dân Israel đang bị lưu đày ở Babylon. Đối với họ, tương lai hoàn toàn mù mịt. Nhiều người đã tỏ ra thất vọng, sống cho qua ngày, coi mình như đã chết. Thiên Chúa cho tiên tri Ezechiel đến yên ủi và báo cho họ biết rằng Ngài sẽ đoái thương họ, Ngài sẽ giải cứu họ và đem họ về quê hương.

+ Bài đọc 2 : Rm 8,8-11.

Theo thánh Phaolô, con người có hai sự sống : sự sống theo thể xác và sự sống theo Thần Khí. Sự sống theo Thần Khí quan trọng hơn. Mặc dầu thân xác Kitô hữu đã bị dâng cho tử thần vì tội lỗi, nhưng nhờ Phép Rửa, Kitô hữu lại nhận được Thần Khí sự sống và Phục sinh của Đức Kitô

+ Bài Tin Mừng : Ga 11,1-45.

Bài trình thuật việc ông Lazarô sống lại khá dài, có nhiều chi tiết, mỗi chi tiết đều có ý nghĩa, nhưng điểm nổi bật nhất là việc Đức Giêsu làm cho kẻ chết sống lại, loan báo sự phục sinh thể xác sau này. Việc cứu sống Lazarô là sự phục sinh thể xác cho chính Lazarô, nhưng việc cứu sống ấy còn báo trước cho chúng ta sự phục sinh thể xác của Chúa Giêsu và của mọi người nữa.

Phép lạ phục sinh Lazarô như là một dấu chỉ : một đàng để làm vinh danh Chúa Cha nơi Người ; đàng khác, để cho các môn đệ tin rằng Người được Chúa Cha sai đến. Lời tuyên xưng của cô Martha đã nói lên điều ấy : "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian" (Ga 11, 27).

Niềm tin vào sự sống lại

Cổ nhân đã đặt câu hỏi : "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử" : con người từ xưa đến nay ai mà không chết ? Đây là một sự thật hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được. Nhưng chết rồi sẽ ra sao ? Có nhiều ý kiến cho câu hỏi này ? Hòaai nam Tử nói : "Sinh ký tử qui" : sống là gửi, chết mới là về. Câu hỏi tiếp : về đâu và để làm gì ? Đó là câu hỏi đòi chúng ta phải suy nghĩ và tìm ra câu giải đáp cho bản thân mình.

Chúng ta đã đi qua được một nửa Mùa chay trong sự hy sinh hãm mình, trong việc sửa đổi con người cũ của mình. Chúa nhật này mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng của Kitô giáo. Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng ấy, đồng thời mời gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống chúng ta cho Ngài : "Ai tin vào Ta sẽ không phải chết đời đời". Với niềm tin tưởng đó người Kitô hữu chúng ta phải cố gắng sống một đời sống xứng đáng ở trần gian này, và mạnh dạn đón nhận cùng vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống hằng ngày. Như thế, cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa cao đẹp và lạc quan.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy trên trần gian này không có ai sống trường sinh bất tử. Tuy khoa học và cách riêng ngành y học đã đạt được đỉnh cao nhưng người ta chưa

tìm ra được một phương cách nào để con người được sống mãi.

Một điều chắc chắn là sự chết dẫn ta đến sự sống lại. Lê dĩ nhiên chết không phải là điều tốt, nhưng nó là đoạn đường ta phải vượt qua để đi từ cuộc sống đời tạm này qua cuộc sống vĩnh cửu. Sự chết không phải là sự chết đơn thuần, không phải là con đường cụt, không lối thoát. Thiên Chúa không yêu thương chúng ta vô ích, không dựng nên ta để rồi biến ta ra hư vô. Chúa yêu thương ta vô hạn, đã ban chính Con Một của Ngài cho ta không phải để cho ta thấy ta biến vào hư vô sau cái chết, nhưng để ta được sống lại và được kết hợp với Ngài.

Chúng ta tin là có sự sống lại trong ngày sau hết như Chúa đã báo trước. Chúng ta cũng tuyên xưng đức tin trong kinh Tin kính : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy". Tuy thế vẫn có những người không tin.

Truyện : Không có sống lại.

Ở một nghĩa địa bên Đức, có một ngôi mộ lớn và đẹp, xây bằng đá hoa cương và bê tông cốt sắt. Đó là mộ của một bà giàu có và vô thần, trong chúc thư bà muốn xây như vậy để chối bỏ sự sống lại. Bà còn muốn trên ngôi mộ phải để dòng chữ này : ngôi mộ này sẽ không bao giờ mở ra được.

Thời gian trôi qua, tình cờ một hạt giống rơi xuống, mọc cây, rễ của nó ăn vào mộ và xuyên thủng quan tài của bà.